

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023**

Căn cứ Công văn số 137/BATGT, ngày 20/12/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh "Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023". Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Công văn số 87-CV/TĐTN-PT, ngày 02/12/2022 "về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023"; Công văn số 144-CV/TĐTN-PT, ngày 11/01/2023 "về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023".

- Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc phối hợp với các ngành chức năng xây dựng các văn bản phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng ô tô, xe gắn máy và xe đạp điện; không chở quá số người quy định; không điều khiển xe mô tô, gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe,... chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023. Kết quả, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức **165** cuộc hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với **13.214** lượt ĐVTN, học sinh và người dân tiếp cận.

- Chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia phòng, chống tội phạm đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân. Kết quả, có **255** bài đăng trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... của các cơ sở đoàn, hội có hơn **5800** đoàn viên xem và chia sẻ. Cùng cổ các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở các xã, phường, thị trấn giúp cho lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý thật nghiêm các vụ việc vi phạm nhằm làm chuyển biến hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên

địa bàn tỉnh. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Đội Thanh niên xung kích tình nguyện, phối hợp lực lượng chức năng tuần tra canh gác về đêm được 45 cuộc có 335 lượt đoàn viên tham gia tuần tra, qua đó đã góp phần giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập gây rối mất an ninh trật tự về đêm trên địa bàn.

Nhìn chung, cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên an tâm vui Xuân đón Tết Quý Mão với tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, vui xuân không quên nhiệm vụ chính trị của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh nắm và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban ATGT tỉnh (b/c);
- TT Tỉnh đoàn (b/c);
- Lưu: VT, Ban PT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thanh Nhã